

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๓/ว ๕๐๖๖



ศาลากลางจังหวัดนันทบุรี
ถนนรัตนาธิบดีเบศรี นบ ๑๑๐๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนันทบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนันทบุรี (ท.) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๖๗๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๑. ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับมาตรการรณรงค์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

๒. ให้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑) สํารวจ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อจัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย

๒) ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้ไล่แรงงานต่างด้าวออกจากงาน และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนี จนทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ยาก

๓) ให้สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ดูแลแรงงานและจัดระบบความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่ต่อไป

๔) กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนี ให้จัดสถานที่ควบคุม ดูแล ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

/จังหวัดนันทบุรี ...

จังหวัดนนทบุรี พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีถือปฏิบัติ ในการให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับมาตรการรณรงค์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการใช้ มาตรการทางด้านสาธารณสุขตามข้อสั่งการ ข้อ ๑. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทุกหน่วยงาน ที่ทำการปกครอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองนนทบุรี บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวตามข้อสั่งการ ข้อ ๒. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่าง เคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร ๐-๒๕๘๐-๐๗๐๖ ต่อ ๑๔๑๒๑

โทรสาร ต่อ ๑๔๑๕๕, ๑๔๑๖๖

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)”



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๖๗๕

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๖๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับมาตรการณรงค์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กรณีจะพิจารณาใช้มาตรการที่เข้มงวด เช่น การปิดร้านค้า หรือสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอย่างรอบด้าน

๒. ให้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑) สํารวจ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อจัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย

๒) ให้ความสนใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้ไล่แรงงานต่างด้าวออกจากงาน และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนี จนทำให้ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ยาก

/๓) ให้สถาน...

๓) ให้สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวดูแลแรงงาน และจัดระบบความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่ต่อไป

๔) กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนี ให้จัดสถานที่ควบคุม ดูแล ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘